

BÀI THUYẾT TRÌNH THỨ II

CHỦ ĐỀ: CÁCH HÁT MỚI & CỘNG ĐOÀN

Phần 2: Người trình bày: Ms. Hải Nguyễn

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

Theo tinh thần Thánh Ca Phụng Vụ của Giáo Hội, sau Chủ Tế thì Cộng Đoàn đóng vai trò chính trong Phụng Vụ Thánh Lễ, việc Cộng Đoàn tham gia tích cực vào Phụng Vụ đang là “khuyñh hướng mới” hiện nay. Ca Đoàn làm nhiệm vụ là giúp cho Cộng Đoàn hát đúng, hát hay và nhờ đó nâng lòng cầu nguyện cho sốt sắng.

Trong các lễ trọng và lớn, Ca Đoàn vẫn làm nhiệm vụ của mình và vẫn nên hát những bài hát có tính nghệ thuật cao, để duy trì và phát triển trình độ Ca Đoàn. Nhưng trong các thánh lễ ngày thường hoặc Chúa Nhật thường niên thì chỉ nên hát 1 hoặc 2 bài hát “đặc biệt”, các bài hát còn lại nên hát các bài quen để Cộng Đoàn có thể tham gia tích cực vào việc Phụng Vụ.

PHƯƠNG ÁN ĐỀ NGHỊ:

Các yêu cầu và các bước cần triển khai:

1/. Sách hát cho Ca Đoàn và Cộng Đoàn: Nếu có thể, sách có nhạc cho cả hai bên (trong đó có nhiều bài hát mà Cộng Đoàn biết nhiều xen lẫn các bài hát mới Cộng Đoàn chưa biết). Nếu khó khăn: sách có nhạc cho Ca Đoàn và sách có lời cho Cộng Đoàn.

2/. Nhiệm vụ của Ca Đoàn: trang bị một tấm bảng và viết tựa đề hoặc số thứ tự các bài hát sẽ được hát trong thánh lễ để Cộng Đoàn tiện theo dõi. Ca Đoàn phải hát đúng và hát hay để dẫn dắt, khuyến khích Cộng Đoàn hát theo cho sốt sắng.

3/. Chú ý thành phần nòng cốt của Cộng Đoàn: Các em Thiếu Nhi rất nhạy bén và mau bắt chước, bài hát mới nếu được nghe Ca Đoàn hát vài lần là các em có thể hát theo được ngay.

4/. Dẫn dắt Cộng Đoàn và làm sinh động Phụng Vụ: Từ bao lâu nay Cộng Đoàn vẫn quen hát một cách vô thức các câu thưa, bộ lễ, kinh Lạy Cha . . . nên dần trở nên nhàm chán và ê a kéo dài. Nay, trong “khuyñh hướng mới”, Ca Đoàn phải xác định rõ nhiệm vụ của Ca Đoàn là dẫn dắt và khuyến khích Cộng Đoàn tham gia nhiệt tình hơn trong Phụng Vụ, Ca Đoàn lãnh nhiệm vụ “hát mời”, Ca Trưởng (nếu được phép của Cha Sở) làm nhiệm vụ “hát dẫn”, nếu cần có thể đánh nhịp cho Cộng Đoàn, để Cộng Đoàn hát cho đúng nhịp.

Các câu đáp của đáp ca lễ Chúa Nhật: nếu có sẵn nhạc thì tốt, nếu không thì thêm nhạc vào và tập trước thánh lễ cho Cộng Đoàn, nhờ thế Cộng Đoàn sẽ có điều kiện tham gia nhiều hơn, sốt sắng hơn vào Phụng Vụ.

